

BÁO CÁO

Tình hình, kết quả thực hiện Công tác biên giới tỉnh năm 2019 và xây dựng kế hoạch Công tác biên giới tỉnh năm 2020, giai đoạn 2020-2025.

Thực hiện Công văn số 1000/BCĐ-SNgV ngày 11/10/2019 của Ban chỉ đạo Công tác Biên giới về báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Công tác biên giới tỉnh năm 2019 và xây dựng kế hoạch Công tác biên giới tỉnh năm 2020, giai đoạn 2020-2025. Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo như sau:

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác biên giới tỉnh năm 2019

1. Công tác quản lý biên giới đất liền

a) Công tác tuyên truyền, tập huấn phổ biến pháp luật cho nhân dân.

- Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc trên địa bàn huyện biên giới phối hợp với các Ban của Đảng, MTTQ, cơ quan báo chí và Cấp ủy chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền cho cán bộ, nhân dân các xã trong khu vực biên giới thực hiện các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quản lý và phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới đất liền; thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, phong trào “Quần chúng nhân dân tham gia tự quản đường biên, cột mốc và giữ gìn an ninh trật tự ở các bản làng”; không tham gia xung vua, theo phỉ, xuất cảnh trái phép; phát huy mô hình làng bản văn hóa, không có tội phạm; tích cực tham gia, phát hiện và đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn ANBG nhằm củng cố thêm sự hiểu biết của nhân dân về chủ quyền quốc gia, Hiệp định về Quy chế biên giới Việt - Lào; các chính sách về dân tộc, tôn giáo, đảm bảo an sinh xã hội, ưu đãi khuyến khích phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đặc biệt là các chương trình phát triển kinh tế nông lâm nghiệp xóa đói giảm nghèo nhằm ổn định, nâng cao đời sống của nhân dân khu vực biên giới; tăng cường hợp tác với tỉnh Hủa Phăn (Lào), xây dựng biên giới hoà bình, hữu nghị, góp phần tạo điều kiện thuận lợi và môi trường ổn định cho phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh.

- Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Sở Nông lâm nghiệp tỉnh Hủa Phăn tổ chức 01 lớp tập huấn nghiệp vụ tuần tra bảo vệ rừng cho 60 học viên là cán bộ Sở Nông lâm nghiệp, Kiểm lâm tỉnh, huyện, cán bộ 03 huyện giáp ranh; 01 hội nghị sơ kết công tác BVR, PCCCR; cử 01 Đoàn công tác hỗ trợ phòng chống và kiểm soát dịch châu chấu hại cây trồng tại tỉnh Hủa Phăn.

- Sở Nông lâm nghiệp tỉnh Hòa Phấn cử 01 đoàn công tác sang thăm và làm việc tại Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa.

- Chỉ đạo các đơn vị tổ chức 36 lớp tập huấn cho cán bộ và nhân dân khu vực biên giới, nội dung tập huấn về BVR, PCCCR; sản xuất nông lâm nghiệp, trồng trọt, chăn nuôi, các biện pháp để ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu phi xâm nhiễm qua biên giới.

b) Hợp tác kinh tế - Văn hóa, quốc phòng – an ninh với các địa phương đơn vị của tỉnh Hòa Phấn

- Thực hiện Chương trình phối hợp số 01/CTPH-SNN&PTNTTH-SNLHP ngày 21/8/2015 giữa Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thanh Hoá (Việt Nam) và Sở Nông lâm nghiệp tỉnh Hòa Phấn (Lào) về việc bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng (BVR, PCCCR) vùng biên giới hai tỉnh Thanh Hoá - Hòa Phấn, giai đoạn 2016-2020.

Đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm 05 huyện Biên giới tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo các thôn (bản), xã vùng biên thuộc 5 huyện biên giới rà soát bổ sung 54 quy ước bảo vệ và phát triển rừng trên 54 thôn (bản) vùng biên; in ấn và cấp 1.700 tờ bướm tuyên truyền về công tác PCCCR; tổ chức 69 cuộc họp thôn bản với 5.142 người tham dự; tu sửa 04 bảng tuyên truyền 2 loại ngôn ngữ Việt – Lào tại khu vực cửa khẩu thuộc các xã: Tén Tản, Mường Chanh, Na Mèo, Bát Mọt. Thông qua công tác tuyên truyền đã giúp người dân khu vực biên giới 2 nước nâng cao nhận thức, ý thức về công tác BVR, PCCCR gắn với bảo vệ an ninh biên giới.

Ứng dụng công nghệ GIS và ảnh viễn thám kết hợp điều tra thực địa phối hợp lập, biên tập, in ấn, bàn giao cho lực lượng Kiểm lâm tỉnh Hòa Phấn 26 tờ bản đồ quản lý 94 km đường dân sinh, đường tiểu ngạch, đường mòn có nguy cơ thâm lậu lâm sản trong và ven rừng khu vực biên giới, để phục vụ cho công tác bảo vệ rừng và quản lý lâm sản của 2 bên theo Chương trình hợp tác của 02 tỉnh.

Định kỳ tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm tra rừng song phương khu vực biên giới 2 tỉnh; ngoài ra các lực lượng chức năng, chủ động tuần tra kiểm tra rừng khu vực biên giới 152 lần, đã phát hiện lập hồ sơ xử lý 21 vụ vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính gần 200 triệu đồng.

16 xã của 5 huyện biên giới đã xây dựng phương án giữ vững ổn định an ninh rừng; kiện toàn và duy trì hoạt động của 54 Tổ đội quần chúng BVR, PCCCR với gần 670 người tham gia; 16 trung đội dân quân tự vệ với 320 người tham gia; kế hoạch huy động lực lượng, phương tiện, dụng cụ sẵn sàng tham gia chữa cháy rừng khu vực biên giới có thể huy động ở cấp xã và cấp huyện là trên 10.100 người, 38 xe ô tô, 2.100 xe máy và gần 9.000 dụng cụ thô sơ chữa cháy rừng; kiểm soát chặt chẽ trên 790 hộ làm rẫy, tu sửa, làm mới 17,6 km đường băng cản lửa dọc biên giới

Năm 2019, tình hình an ninh rừng khu vực biên giới được giữ vững ổn định, không xảy ra cháy rừng lan qua biên giới hai nước, các xã biên giới tỉnh Thanh Hoá không xảy ra cháy rừng.

2. Công tác quản lý Biển đông – Hải đảo

a) Công tác tuyên truyền, tập huấn phổ biến pháp luật

Chi đạo Chi cục Khai thác và BVNL thủy sản phối hợp với các cấp chính quyền địa phương, các ngành chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến đến cộng đồng ngư dân, cán bộ quản lý thủy sản địa phương về các chủ trương chính sách, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác biển đông, hải đảo; nắm vững bản đồ các vùng biển, hải đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam; Hiệp định về hợp tác nghề cá Việt Nam - Trung Quốc; Quy chế sử dụng đường dây nóng giữa Việt Nam - Trung Quốc về giải quyết các vụ việc phát sinh hoạt động nghề cá trên biển; đường dây nóng bảo hộ công dân ở nước ngoài; quy định về chống khai thác bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định; công tác đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động trên biển; khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Ngoài ra qua các lớp tập huấn về cơ chế, chính sách trong lĩnh vực khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, đã giúp cho ngư dân và các tổ chức hiểu rõ về các quy định của pháp luật, đồng thời góp phần nâng cao nhận thức cho ngư dân về khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường, bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Kết quả: Đã tổ chức 24 lớp tập huấn, với hơn 2.400 lượt người tham gia; in ấn và phát 10.000 tờ rơi, tờ bướm có nội dung tuyên truyền về quy định bảo vệ nguồn lợi thủy sản phát cho các ngư dân; in 44 băng rôn, khẩu hiệu, áp phích và dựng các pa nô tại các cảng cá, bến cá, nơi tập trung nhiều tàu thuyền, cộng đồng ngư dân nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; xây dựng và phát trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh 13 phóng sự; phát 4.000 sổ tay tuyên truyền; soạn và đăng trên các báo, trang website của Sở 10 tin bài. Phối hợp với UBND các huyện, thành phố ven biển tổ chức cho ngư dân ký bản cam kết không vi phạm các quy định về chống khai thác bất hợp pháp.

b) Thực hiện chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước

Tính đến 30/9/2019, toàn tỉnh có 7.286 tàu cá. Cơ cấu nghề nghiệp khai thác rất đa dạng, từ các nghề khai thác truyền thống khai thác ven bờ đến các nghề khai thác xa bờ, cơ cấu nghề được phân bố chủ yếu: lưới kéo 723 tàu, chiếm 12%; lưới vây 124 tàu, chiếm 2%; lưới rê 2.240 tàu, chiếm 36%; nghề câu 495 tàu, chiếm 7,9%; nghề khác 2.663 tàu, chiếm 42,1% tổng số tàu cá đã đăng ký.

Thực hiện các chính sách của nhà nước, đến nay đã đóng mới 58 tàu gồm 23 tàu vỏ thép và 35 tàu vỏ gỗ; đã hỗ trợ 1.676 lượt tàu mua bảo hiểm thân tàu trang thiết bị ngư lưới cụ, 12.823 thuyền viên mua bảo hiểm tai nạn thuyền viên; hỗ trợ 07 máy thông tin liên lạc sóng HF tầm xa tích hợp định vị vệ tinh cho 07 tàu cá, đang tổ chức thẩm định cho các chủ tàu cá đề nghị hỗ trợ kinh phí khai thác trên các vùng biển xa, ngoài ra đã tham gia phối hợp với Sở Tài chính, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức kiểm tra, thẩm định hồ sơ và tham mưu cho UBND tỉnh hỗ trợ 08 tàu cá bị nạn.

c) Hợp tác phát triển kinh tế biển đảo: Khai thác du lịch, cảng biển, giao thông vận tải

Sản lượng khai thác thủy sản trong những năm qua luôn có chiều hướng tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 6%/năm, sản lượng khai thác hải sản tăng từ 116.926 tấn năm 2018 lên ước đạt 122.660 tấn năm 2019, đóng góp một phần không nhỏ trong phát triển kinh tế của tỉnh Thanh Hóa, góp phần xóa đói giảm nghèo nâng cao đời sống ngư dân và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Phối hợp Tổng cục Thủy sản, Viện Nghiên cứu Hải sản và Đài Thông tin Duyên hải phát bản tin dự báo ngư trường khai thác hải sản trên các tần số 7906 KHz và 8294 KHz; phát sóng vào lúc 07 giờ 05 phút, 12 giờ 05 phút và 19 giờ 05 phút hàng ngày.

Đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả 08 cảng cá, trong đó có cảng cá đảo Hòn Mê có 50m cầu cảng (phục vụ quốc phòng); 04 khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá và 35 cơ sở đóng mới, sửa chữa tàu thuyền,

d) Công tác phối hợp quản lý an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội:

Phối hợp với địa phương, lực lượng chức năng củng cố và phát triển 389 tổ đoàn kết trên biển với 1.975 tàu tham gia, hỗ trợ máy thông tin liên lạc tần xa tích hợp định vị vệ tinh cho các Tổ đoàn kết nhằm phát huy được sức mạnh tập thể trong khai thác cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ tìm kiếm ngư trường, vận chuyển sản phẩm, nâng cao hiệu quả khai thác, giúp ngư dân yên tâm bám biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Hoạt động kiểm tra, giám sát, thực thi pháp luật về bảo vệ nguồn lợi thủy sản đã được duy trì thường xuyên; đã phối hợp với các sở, ngành và địa phương trong công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Từ đầu năm 2019 đến nay, đã kiểm tra 151 lượt tàu cá, nhắc nhở 24 phương tiện, xử phạt 07 phương tiện vi phạm, trong đó: 01 vụ sử dụng xung kích điện để khai thác thủy sản và 06 vụ vi phạm hành chính.

Lắp đặt 107 thiết bị Movimar cho 107 tàu cá có chiều dài từ 24m trở lên, đạt 100% số tàu phải lắp theo quy định. Nâng cấp trạm bờ để thực hiện nhiệm vụ giám sát tàu cá theo quy định của pháp luật. Phối hợp với chính quyền địa phương các cấp hướng dẫn, yêu cầu chủ tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên trang bị thiết bị giám sát hành trình tàu cá theo lộ trình đã được quy định. Duy trì hoạt động đường dây nóng 18001037 để tiếp nhận phản ánh những hành vi vi phạm trong khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Duy trì hoạt động của 03 Văn phòng đại diện thanh tra, kiểm soát nghề cá (Lạch Hói, Lạch Bạng và Hòa Lộc): Tổng số lượt tàu ra vào cảng là 5.155 lượt tàu, tổng số lượt tàu được kiểm tra là 780 lượt tàu, chiếm 15% tổng số lượt tàu ra, vào cảng (tàu cá được kiểm tra khi xuất bến: 657 tàu, tàu cá được kiểm tra khi vào bến: 123 tàu).

II. Tồn tại hạn chế.

- Khu vực biên giới đất liền có tỷ lệ hộ đói nghèo cao, đời sống khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều, hủ tục mê tín dị đoan, truyền đạo trái phép có nguy cơ diễn biến phức tạp; năng suất cây trồng, vật nuôi thấp, tiếp cận các tiến bộ khoa học kỹ thuật hạn chế; công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về BVR, PCCCR chưa thực sự sâu rộng, trao đổi và xử lý thông tin còn mang tính sự vụ, chưa thường xuyên; nguy cơ cháy rừng, phát đốt rừng làm rẫy, xâm canh, xâm cư, khai thác rừng, săn bắn, bẫy bắt động vật rừng trái phép khu vực biên giới còn tiềm ẩn nếu các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương không thường xuyên phối hợp tuần tra, kiểm soát chặt chẽ.

- Cơ sở hạ tầng nghề cá chưa đáp ứng kịp so với xu thế phát triển tàu thuyền có công suất lớn; tình trạng tai nạn tàu cá trên biển vẫn còn diễn ra; một số chủ tàu, thuyền trưởng chủ quan khi điều động tàu sản xuất trong điều kiện thời tiết diễn biến bất thường, chưa chấp hành nghiêm các quy định về đảm bảo an toàn kỹ thuật tàu cá khi hoạt động trên biển; lực lượng tuần tra, kiểm soát thiếu về nhân lực và phương tiện; công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm của lực lượng chức năng, các địa phương chưa được thường xuyên, liên tục.

III. Nhiệm vụ trọng tâm công tác Biên giới tỉnh năm 2020

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp BVR, PCCCR vùng biên giới 2 tỉnh Thanh Hoá - Hòa Phố, giai đoạn 2016-2020. Bảo vệ an toàn diện tích rừng và phát triển rừng, góp phần quan trọng thúc đẩy xây dựng nông thôn mới, bảo vệ an ninh biên giới, phát huy tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai Sở, các huyện, xã của hai tỉnh Thanh Hoá - Hòa Phố. Trọng tâm là: Công tác tuyên truyền; phối hợp trao đổi thông tin; phối hợp tuần tra bảo vệ tài nguyên rừng, PCCCR; tập huấn, trao đổi kinh nghiệm, kỹ thuật về BVR, PCCCR và tổ chức hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp BVR, PCCCR khu vực biên giới, giai đoạn 2016-2020 và Chương trình hợp tác giai đoạn 2021 - 2025 tại tỉnh Thanh Hóa.

Đẩy mạnh tuyên truyền cho cán bộ, nhân dân các xã trong khu vực biên giới thực hiện các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về Biển Đông - Hải đảo và các quy định về khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và đảm bảo an toàn cho người, tàu cá hoạt động trên các vùng biển; thực hiện tốt công tác đăng ký, cấp phép khai thác; kiểm tra an toàn kỹ thuật cho tàu cá; tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát về quản lý tàu cá, quản lý khai thác trên các vùng biển; củng cố và phát triển tổ chức sản xuất trên biển gắn với tái cơ cấu ngành thủy sản theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; khuyến khích ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật trong khai thác thủy sản vào thực tế sản xuất để tăng hiệu quả khai thác, tăng thời gian bám biển.

IV. Các nhiệm vụ, chương trình đề xuất đưa vào kế hoạch công tác của Ban chỉ đạo Biên giới giai đoạn 2020-2025.

(Chi tiết có phụ lục kèm theo)

V. Kiến nghị đề xuất.

Tăng cường đầu tư để hiện đại hóa công tác quản lý nghề cá trên biển; ban hành các chính sách ưu tiên, hỗ trợ vay vốn với lãi suất ưu đãi cho các hộ làm nghề khai thác ven bờ được chuyển đổi nghề nghiệp hoặc chuyển sang các nghề khai thác thân thiện với môi trường; hỗ trợ nâng cao năng lực lượng kiểm ngư địa phương về phương tiện, con người để góp phần bảo vệ tốt nguồn lợi thủy sản, đồng thời hỗ trợ ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển.

Nơi nhận:

- Sở Ngoại vụ (B/c);
- Giám đốc Sở (B/c);
- Lưu: VT, CCKL.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Viết Thái

Phụ lục:



ĐỀ XUẤT CÁC NHIỆM VỤ ĐƯA VÀO KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA BAN CHỈ ĐẠO BIÊN GIỚI GIAI ĐOẠN 2020-2025

Số: 254 /BC-SNN&PTNT ngày/8 /10/2019 của Sở nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa

STT	Nội dung	Đơn vị thực hiện	Đơn vị phối hợp	Thời gian thực hiện
I	Công tác Biên giới đất liền			
	Làm tốt công tác quản lý bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng và phòng cháy chữa cháy rừng khu vực biên giới, gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách về lâm nghiệp, từng bước nâng cao thu nhập từ rừng, kinh tế lâm nghiệp góp phần ổn định đời sống nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - Quốc phòng khu vực biên giới.	Chi cục Kiểm lâm	Chính quyền địa phương các huyện biên giới; Bộ CH Bộ đội Biên phòng tỉnh	2020-2025.
	Phối hợp với Sở Nông lâm nghiệp tỉnh Hòa Phấn (Lào) tổng kết chương trình phối hợp bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng vùng biên giới, giai đoạn 2016-2020; xây dựng và thực hiện chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2025	Chi cục Kiểm lâm	Sở Nông lâm nghiệp tỉnh Hòa Phấn (Lào); Chính quyền địa phương các huyện biên giới và các địa phương, đơn vị có liên quan	2020-2025.
II	Công tác quản lý Biên giới Biển đông - Hải đảo			
2	Nâng cao năng lực giám sát tàu cá thông qua hệ thống giám sát hành trình cho tàu cá	Chi cục Khai thác và BVNL thủy sản	Các BQL cảng cá; UBND các huyện, thành phố ven biển	2020
3	Điều tra, đánh giá, nghiên cứu nguồn lợi hải sản vùng biển ven bờ và vùng lộng	Chi cục Khai thác và BVNL thủy sản	Viện nghiên cứu hải sản; UBND các huyện, thành phố ven biển	2020-2025